
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี 25๖๖ 

 วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม 256๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.   
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
ผู้มาประชุม  
             ชื่อ – สกุล             ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

 
1. นายวรพงศ์  มานะกล้า   ประธานสภาฯ  วรพงศ์  มานะกล้า 
2. นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ   รองประธานสภาฯ สมมารถ  ผ่องสุวรรณ  
3. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช   สมาชิกสภา อบต. ม.๑ ขวัญฤทัย  เกื้อเดช 
4. นายจิรวัฒน์  จิตรเท่ียง   สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง 
5. นายเลาะ อิฐฤทธิ์    สมาชิสภา อบต. ม.๔ เลาะ  อิฐฤทธิ์ 
6. นายสุนิน  ทอดท้ิง   สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน  ทอดท้ิง 
7. นายสว่าง ประกอบ   สมาชิกสภา อบต. ม.๖  สว่าง  ประกอบ 
8. นายจาตุรงค์  ส่งแสง   สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์  ส่งแสง 
9. นายสมปอง  ชัยศิริ   สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง  ชัยศิริ 
10. นายสุริยันต์  อยู่ล่าย   เลขานุการสภาฯ  สุริยันต์  อยู่ล่าย 

                      
ผู้ลาประชุม  - ไม่ม ี
 
ผู้ขาดประชุม - ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  13  คน  ได้แก่ 
  ชื่อ-สกุล      ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
1. นายเอกชัย  หลงขาว   นายก อบต. นาทอน เอกชัย  หลงขาว 
๒. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์   รองนายก อบต.นาทอน สุวรรณ สิงห์อินทร์  
๓. นายมามูด  ย่าเหล   รองนายก อบต.นาทอน มามูด ย่าเหล 
๔. นางซารีตา  เด็นหลี   หัวหน้าส านักงานปลัด ซารีต้า เด็นหลี 
๕. นางสุนีย์ แก้วกุก    ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ สุนีย์  แก้วกุก 
๖.        นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ พรพิสุทธิ์ ใจสมุทร   
๗. นางสาวกันทิมา เจริญฤทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการ กันทิมา เจริญฤทธิ์ 
8. นางสาวปรีดา  แก้วกรรมพฤกษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง ปรีดา  แก้วกรรมพฤกษ์ 
9. นายวีรพงษ์  แสงจันทร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วีรพงษ์  แสงจันทร์ 
10. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา  สันหลี  นิติกร   นิตยา   สันหลี 
11. นางสาวกานดา  ชอบงาน   ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์    กานดา  ชอบงาน 
12. นางพรทิพย์  คอยอาสา   ผู้ช่วย จพง.ธุรการ    พรทิพย์  คอยอาสา 
13. นายวัทน์สิริ    พรหมมี   ผู้ช่วยนายช่างโยธา วัทน์สิริ  พรหมมี 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

- เลขานุการสภาฯได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ีได้
ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ กล่าว
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๖  

- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน กล่าว 
เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้   

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี  

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๖ เม่ือ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๖ เมื่อ
วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยกมือ  

มติท่ีประชุมสภาฯ   -    รับรอง         ๘   เสียง 
- ไม่รับรอง  -      เสียง 
- งดออกเสียง   ๑       เสีย ง  ไ ด้ แก่  น ายวรพ งศ์  ม านะก ล้ า ต าแหน่ ง

ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาญัตติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓) 
 วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

256๗ ได้แถลงรายงานผลการพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๗ และท่ี
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ ประกอบไปด้วย  

  ๑. นายสมปอง  ชัยศิริ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๙ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
   ๒. นายเลาะ  อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

๓. นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
และเลขานุการฯ  
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บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ ได้มีการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติ
และมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้  

 1. คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิม ตามท่ี
ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 

   2. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว  
   3. ไม่มีการสงวนความเห็น ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใด ๆ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่น มายื่นค าแปรญัตติฯ ก็ไม่มีการพิจารณา ผ่านวาระ 

๒ ขั้นแปรญัตติ 
  วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ 
   และสอบถามมีสมาชิกสภาเสนอให้มีการอภิปรายในวาระท่ี ๓ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่  

มติท่ีประชุมสภาฯ  - มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๙ คน ดังนี้  
  เห็นชอบ  ๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ........ 

ประธานสภาฯ  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงระเบียบ ขั้นตอนการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติต าบล 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย ในฐานะเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

 วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาสภาท้องถิ่นจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  

  ขั้นตอน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณีท่ีประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียว การพิจารณา วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ จะเปิดให้สมาชิกสภาฯ ได้
อภิปรายและลงมติ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ วาระท่ีสองขั้นแปรญัตติ โดย
ให้ท่ีประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานสภาท่ีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ กรณีไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ ก็จะไม่มีการลงมติ ให้ผ่านเข้าสู่ วาระ
ท่ีสาม ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ โดยวาระท่ีสามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร   

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงหลักการและเหตุผลรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ........ 
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นายสุวรรณ สิงห์อินทร์  - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงหลักการและเหตุผล รายละเอียด  (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ........
หลักการก าหนดให้มีการติดต้ังบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารท่ีจะปลูกสร้างใหม่และ
อาคาร ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่เดิมก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อาคารปลูกสร้างท่ีมีการระบายน้ าท้ิงหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ าภายในต าบลนาทอน เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
เหตุผล ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวมท้ังน้ าเสียจากอาคาร ท่ีเกิดจากการกระท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน หากไม่มีระบบการจัดการท่ีดีและเหมาะสมจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าท่ีมีผลต่อคุณภาพน้ า ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมโดยรวม เพื่อประโยชน์ในการจัดการด้านสาธารณสุข 
การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การบ าบัดน้ าเสียและคุณภาพส่ิงแวดล้อมในหน้าท่ีและ
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 

  เมื่อมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติจะได้ให้น้ าท้ิงจากครัวเรือนสะอาดขึ้น ไม่มีไขมันเกาะ
บริเวณท่อระบายน้ าแต่ประชาชนจะมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องด าเนินการจัดท าระบบบ่อดัก
ไขมันและบ าบัดน้ าเสียในอนาคต 

นายเอกชัย หลงขาว ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เสนอให้ท่ีประชุมสภาฯ  พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ สอบถามมติจะอนุมัติให้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่อง 
การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ........สามวาระรวดเดียวหรือไม่ มีสมาชิก
สภา อยู่ในห้องประชุมสภา จ านวน ๙ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ    -     เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่อง 

การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ........ 
นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี อภิปรายเมื่อมี

การประกาศใช้ข้อบัญญัติจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี เช่น ค่าใช่จ่ายในการท าบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย บ่อดักไขมัน การยื่นขออนุญาตก่อสร้างก็ต้องมีแบบแปลนเพิ่มขึ้น ขอให้
ผู้บริหารฯ ได้วางแผนในประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบเพื่อลดผลกระทบปัญหาความ
ไม่เข้าใจของประชาชน 

นายจิราวัฒน์  จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร เห็นด้วยที่จะ
ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฯ เพราะเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี และขอให้
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐท่ีอยู่ในพื้นท่ีได้น าร่องในการด าเนินการ เป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้ประชาชน 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เห็น
ด้วยที่จะออกข้อบัญญัติฯ แต่เป็นห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของประชานท่ีต้องเพิ่มขึ้น 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องตราร่าง
ข้อบัญญัติฉบับนี้ เพราะมีความจ าเป็นต้องรองรับการพัฒนาท่ีต้องสอดคล้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม อีกท้ังเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการออกข้อบัญญัติท้ังหมดท่ัวประเทศ 
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นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน การบังคับใช้ข้อบัญญัติฯ เน้นความ
เท่าเทียมความเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี จะมีประโยชน์อย่างมากต่อส่ิงแวดล้อม น้ า
สะอาดขึ้น ในส่วนห้วงระยะเวลาประกาศใช้ และแนวทางการประชาสัมพันธ์ มอบปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงข้อบัญญัตินี้จะบังคับใช้นับแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเมื่อสภาให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ ก็จะ
ส่งให้นายอ าเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนั้นก็จะส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามนัยมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในส่วนการประชาสัมพันธ์ก็จะด าเนินการตามช่องทางต่าง  ๆ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีจะต้องด าเนินการตามข้อบัญญัติเมื่อมีผลบังคับใช้ 
การพิจารณาบังคับใช้ก็จะเป็นอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือนายกฯ มีอ านาจยกเว้นการ
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจ าเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะ หรือการใช้
ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีบนภูเขา พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีชนบท 
เป็นต้น 

ประธานสภาฯ  - สอบถามมติพิจารณาขั้นรับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
นาทอน เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ........หรือไม่ มีสมาชิกสภา 
อยู่ในห้องประชุมสภา จ านวน ๙ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  รับหลักการ  จ านวน ๘ เสียง 
  ไม่รับหลักการ จ านวน – เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียงได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ - เข้าสู่วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ  และให้สมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติ ปรากฏว่า ไม่มี

สมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติ 
- เข้าสู่วาระท่ีสาม ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่อง 
การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ........ 
- สอบถามมติพิจารณาขั้นเห็นชอบเป็นให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ........หรือไม่ มีสมาชิกสภา อยู่ใน
ห้องประชุมสภา จ านวน ๙ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  เห็นชอบให้ตราฯ  จ านวน ๘ เสียง 
- ไม่เห็นชอบให้ตราฯ จ านวน – เสียง 
- งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียงได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 

๔.๓ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู เคร่ือง
ละ ๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท จ านวน ๒ เคร่ือง งบประมาณจ านวน ๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ - นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่งรองประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภา ขอให้
ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู 
เครื่องละ ๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณจ านวน ๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
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นายสุวรรณ  สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน รับมอบหมายจากนายกฯ ช้ีแจง
เหตุผลของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๖ ,๐๐๐ บีทียู เครื่องละ 
๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณจ านวน ๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องติดต้ังในอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอนท่ีอาคารหลัง
ใหม่ท่ีพึ่งก่อสร้างเสร็จ รายละเอียดมอบหมายผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ช้ีแจง 

นางสุนีย์  แก้วกุก - ในฐานะผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ช้ีแจงรายละเอียดโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 
๓๖ ,๐๐๐ บีทียู เครื่องละ ๔๕ ,๕๐๐.๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณจ านวน 
๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้เกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป    

๑.  ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู   
   ๒.  ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 

๓.  เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 

๔.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

๕.  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
๖.  การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ท่ีต้ังไว้ ๕ ,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓ ,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด 
๓,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๐.๐๐ บาท โอนลดแผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะ
และขน ส่ง งบประมาณ ต้ังไว้  ๑๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๖,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๔,๐๐๐.๐๐ 
บาท โอนลดแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณต้ังไว้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 
๐.๐๐ บาท โอนลดจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณ
ต้ังไว้ ๕ ,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕ ,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด 
๕,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐.๐๐ บาท โอนลดแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รายการ โครงการ
ค่ายเยาวชน งบประมาณต้ังไว้ ๑๕ ,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐.๐๐ 
บาท 
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โอนลดแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณท่ีต้ังไว้ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทโอนลด ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด ๙,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลดแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ
ต้ังไว้ ๑,๖๒๔,๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕,๘๑๑.๖๓ บาท โอนลด 
๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๘๑๑.๖๓ บาท โอนลดแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท
วัสดุดนตรี งบประมาณต้ังไว้ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓,๐๒๐.๐๐ 
บาท โอนลด ๓,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๒๐.๐๐บาท โอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่า
สาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ งบประมาณต้ังไว้ ๒,0๐๐.๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๒,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
ลด ๐.๐๐ บาท โอนลดแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา งบประมาณต้ังไว้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๖๑๐ 
บาท โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๑๐.๐๐ บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น บรรจุในทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ครั้งท่ี 1/2566 ประเภทบัญชีครุภัณฑ์ หน้า 262 ล าดับท่ี 6   

นายวรพงศ์ มานะกล้า - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๒ บ้านนากลางและประธาน
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน เห็นด้วยท่ีจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ปัจจุบันอาคารหลังใหม่ติดต้ังพัดลมแล้วแต่เพื่อความเหมาะสมควร
ท่ีจะติดต้ังเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมเพราะเมื่อถึงเวลานอนของเด็กจะได้ไม่ร้อน ปิดประตู
หน้าต่างลดเสียงรบกวนตอนหลับ ถ้ามีเงินงบประมาณเพียงพอ ขอให้จัดสรรจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ให้แก่ครูเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้วย 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ีจะ
อนุมัติงบประมาณ เป็นการสร้างมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีน่าอยู่ สอบถาม
งบประมาณท่ีโอนลดมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ บางรายการไม่มีการใช้ เป็นการต้ัง
งบประมาณท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยงานไหนเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและแต่ละศูนย์ฯ มีค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนประมาณเท่าไหร่ 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร การก่อสร้าง
อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ และควรมีการ
วางแผนเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศด้วย 

นายสมปอง  ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เห็น
ด้วยท่ีจะอนุมัติงบประมาณ เพราะมีความเหมาะสม เป็นการยกระดับมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน การต้ังงบประมาณท่ีผ่านมาต้ังตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมค านึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และการ
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศก็ค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องเป็น
ศูนย์ฯ ท่ีน่าเรียน น่าอยู่มีมาตรฐาน รายละเอียดอื่น ๆ มอบผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ช้ีแจง 

นางสุนีย์  แก้วกุก - ในฐานะผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ช้ีแจง งบประมาณท่ีโอนลดท่ีผ่านมาไม่มีการใช้จ่ายแต่มี
ความจ าเป็นต้องต้ังไว้ เช่น ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่มีการ
เบิกจ่าย งบประมาณประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้แต่ภายหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ช ารุดจึง
เปล่ียนเป็นการเช่า ท าให้ไม่ต้องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ ต้ังไว้เผ่ือมีหน่วยงานมาดูงานหรือตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเภท
โครงการค่ายเยาวชน ก็มีหน่วยงานบ้านพักเด็กได้สนับสนุนงบประมาณจึงไม่มีการเบิกจ่าย
จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ ทุกรายการเมื่อไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจ่ายจึงได้โอนลด ส าหรับค่า
ไฟฟ้าของแต่ละศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบโดยจ่ายแต่ละศูนย์ฯ ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
ต่อเดือน 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีความจ าเป็น ท่ี จะต้องติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศและการใช้จ่ายงบประมาณก็มีความเหมาะสม คุ้มค่า 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๖ ,๐๐๐ บีทียู เครื่องละ 
๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณจ านวน ๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท มีสมาชิกสภา 
อยู่ในห้องประชุมสภา จ านวน ๙ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ    -    เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่งรองประธานสภาฯ (ท า

หน้าท่ีประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ - สักพักการประชุม ๑๐ นาที 
 .............................................................................................................................................. 

 ๔.๔ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาทอน งบประมาณจ านวน ๘๒,๗๐๐.๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาทอน งบประมาณจ านวน ๘๒,๗๐๐.๐๐ บาท 

นายสุวรรณ  สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน รับมอบหมายจากนายกฯ ช้ีแจง
เหตุผลของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน  
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 งบประมาณจ านวน ๘๒,๗๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรั้วเดิมมีสภาพ
ช ารุด อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุต่อเด็กได้จ าเป็นต้องก่อสร้างรั้วให้มีมาตรฐานแข็งแรง
รายละเอียดมอบหมายผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ช้ีแจง 

นางสุนีย์  แก้วกุก - ในฐานะผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ช้ีแจงรายละเอียดโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน งบประมาณจ านวน ๘๒,๗๐๐.๐๐ บาท รูปแบบ/ลักษณะ
ของรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน เป็นเสาคอนกรีต ฐานรั้วก่ออิฐบล็อก ความสูง 0.50 
เมตร และติดต้ังเหล็กตะแกรงตัวหนอน ขนาด สูง 1 เมตร กว้าง 2 เมตร รวมความยาวรั้ว 
40.20 เมตร ความสูง 1.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนท่ี อบต.นาทอน
ก าหนด  พื้นท่ีก่อสร้างด าเนินการ หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน 
โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุดับเพลิง ท่ีต้ังไว้ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕ ,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๕ ,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด ๐.๐๐ บาท โอนลดแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม งบประมาณต้ังไว้ ๒๕ ,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๗,๐๐๓.๖๗ บาท โอนลด ๕,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑,๘๐๓.๖๗ 
บาท โอนลดแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณต้ังไว้ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด ๐.๐๐ บาท โอนลดจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณต้ัง
ไว้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓,๗๔๐.๐๐ บาท โอนลด ๓,๓๐๐.๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๔๔๐.๐๐ บาท โอนลดแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่า
บ้าน งบประมาณต้ังไว้ ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๖,๐๐๐.๐๐ 
บาท โอนลด ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐.๐๐ บาท โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน งบประมาณท่ีต้ังไว้ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑๕,๐๐๐.๐๐ บาทโอนลด ๙,๕๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๕,๕๐๐.๐๐ 
บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น บรรจุในทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2566-2570) ครั้งท่ี 1/2566 หน้า 173 ล าดับท่ี 1   
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นายวรพงศ์ มานะกล้า - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๒ บ้านนากลางและประธาน
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน เห็นด้วยท่ีจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพราะรั้วต้องมีความมั่นคง หากช ารุดจะให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กได้ 
การก่อสร้างขนาดกว้าง ยาวและความสูง และวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างต้องเหมาะสมแข็งแรง 
คงทน  

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน และใน
ฐานะคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน ขอบคุณท่ีเล็งเห็นความส าคัญ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้องมีมาตรฐาน น่าอยู่ ปลอดภัย 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ีจะ
อนุมัติงบประมาณ รั้วเดิมช ารุดต้องสร้างใหม่ให้มีความแข็งแรง การออกแบบเผ่ือเด็กปีน
เล่นด้วย เพราะจะเป็นอันตรายได้ 

นายวัทน์สิริ  พรหมมี - ในฐานะผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ส ารวจ เขียนแบบ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ทอน จากการส ารวจพื้นท่ีก่อสร้างจึงได้ออกแบบรั้วเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้วัสดุท่ีมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีความจ าเป็นท่ีจะต้องก่อสร้างเพื่อความ
ปลอดภัย และสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีมาตรฐาน การใช้จ่ายงบประมาณก็มีความ
เหมาะสม คุ้มค่า 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน 
งบประมาณจ านวน ๘๒,๗๐๐.๐๐ บาท มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมสภา จ านวน ๙ 
ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ    -    เสียง 
   งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่งรองประธานสภาฯ (ท า

หน้าท่ีประธานสภาฯ) 

 ๔.๕ พิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน งบประมาณ ๓๘๔,๑๐๐.๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงิน 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน งบประมาณ ๓๘๔,๑๐๐.๐๐ บาท 

นายสุวรรณ  สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน รับมอบหมายจากนายกฯ ช้ีแจง
เหตุผลการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงิน กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน เนื่องจากในคราวการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี
พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ สภาได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
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  โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการประชาชนและชุมชน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

โครงการยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอน
การก าหนดราคากลาง โครงการมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเนื่องจากห้องน้ าหลาย
ห้องช ารุดใช้การไม่ได้ เจ้าหน้าท่ีภายในส านักงานและผู้มาติดต่อราชการมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ รายละเอียดและระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอนช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง อยู่ในการด าเนินขั้นตอนการก าหนดราคากลางท่ีต้อง สืบราคาวัสดุจากผู้ประกอบการ
ทางร้าน ค้าได้ปฏิ เสธท่ีจะให้ ข้อมูลราคา ท าให้ ต้องใช้ระยะเวลาในการสืบราคา
คณะกรรมการก าหนดราคากลางไม่สามารถก าหนดราคากลางได้ทันระยะเวลาท่ีก าหนด แต่
โครงการมีความจ าเป็นต้องใช้เงินต่อไปอีก จึงต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ความว่า “ใน
กรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

นายวรพงศ์ มานะกล้า - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๒ บ้านนากลาง อภิปรายการ
จัดท าประมาณการราคาถูกต้องหรือไม่ ในรายละเอียดมีการรวมราคา เช่น การปูกระเบ้ือง
จะต้องจ าแนกค่าวัสดุ กระเบื้อง วัสดุปูนท่ีใช้ปูกระเบื้องให้ชัดเจน ในส่วนอ่างล้างหน้าก็ต้อง
มีวัสดุประกอบหลายอย่างต้องน ามาค านวณ ถ้าหากไม่น ามาค านวณก็จะเป็นประเด็นปัญหา
ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากราคาต่ า เส่ียงท่ีจะขาดทุน และการออกแบบเพื่อแก้ไข
ปัญหากล่ินในห้องน้ าจะต้องมีตะแกรงดักกล่ินปิดท่อน้ าท้ิง สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหากล่ินได้ 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง -- ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี สอบถามถ้ามี
การอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายแล้ว งบประมาณท่ีต้ังไว้ในโครงการสามารถด าเนินการจัดจ้าง
ได้หรือไม่ 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงโครงการมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ด าเนินการและงบประมาณท่ีต้ังไว้สามารถด าเนินการได้   

ประธานสภาฯ - สอบถามมติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงิน กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน งบประมาณ ๓๘๔ ,๑๐๐.๐๐ บาท มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมสภา 
จ านวน ๙ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ    -    เสียง 
   งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่งรองประธานสภาฯ (ท า

หน้าท่ีประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ - ไม่มี  
 
 ปิดประชุมเวลา 1๗.๐๐ น. 
 
 
 
 

                (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย) 

                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน    

 

 

                        (ลงช่ือ)                                   ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นายสมปอง  ชัยศิริ) 
 
 
                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นายสุนิน  ทอดท้ิง) 
 
 
                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการและเลขานุการตรวจสอ 

รายงานการประชุม 
                                 (นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช) 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

  
 

    (ลงช่ือ) 

                                                 (นายวรพงศ์  มานะกล้า) 

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 
 


